



ประกาศเทศบาลตำบลกระป๋นน้อย  
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และรัฐบาลได้มา กำหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งเทศบาลตำบลกระป๋นน้อย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX : CPI) ของประเทศไทยตาม วัตถุประสงค์ของรัฐบาล ข้าพเจ้านายวัฒนรงค์ เนื้อเกลี้ยง นายกเทศมนตรีตำบลกระป๋นน้อย ขอให้คำมั่นที่จะ นำพาเทศบาลตำบลกระป๋นน้อย ไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมมือกับทุกภาค ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกคน ปฏิบัติราชการโดยยึด ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และดำเนินงานด้วยความสุจริตถูกต้อง มีความยุติธรรมและมีคุณความดีใน ๕ ด้าน ประกอบด้วย

๑. ด้านความโปร่งใส คือ การเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูล การดำเนินการกิจต่างๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ การปฏิบัติงานและแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

๒. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารและมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ ในข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานและการบริหารงาน

๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คือ ทำให้หน่วยงานปลอดภัยจากการทุจริต ในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและสืบทอด วัฒนธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึง การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการ บริหารงานเรื่องการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัฒนรงค์ เนื้อเกลี้ยง)

นายกเทศมนตรีตำบลกระป๋นน้อย

## การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นายวัฒน์นรงค์ เนื้อเกลี้ยง นายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อย พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการต่อต้านการทุจริต โดยการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปป์





